

สุขจากสิ่งที่พ่อทำ

พ 4

คมกริช นาคะลักษณ

Humans of Capital

เรื่อง : ปอຍ



จากเมืองหลวงเดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัดบ่อยๆ ครั้ง คมกริช นาคะลักษณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนกลุ่มมิตรผล ปีนี้เดินทางบ่อยครั้ง เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่เยาวชน

โดยนำปรัชญาหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถูกลำมาสอนเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต

เป็นการลงพื้นที่โรงเรียนซึ่งอยู่รอบบริเวณโรงงานน้ำตาลของกลุ่มมิตรผล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย กาฬสินธุ์ และอำนาจเจริญ ในปีนี้จัดขึ้นปีที่ 4 มีการจัดค่ายศิลปะเพื่อเยาวชน 4 ครั้ง มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 300 คน

ครั้งแรกจัดที่ศูนย์ศิลปีสรีนธร จ.เลย ครั้งที่สอง รวมโรงเรียนในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.สุพรรณบุรี จัดที่อุทยานมิตรผลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และครั้งที่สาม โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ชัยภูมิ ส่วนครั้งที่ 4 จัดที่อุทยานมิตรผลกาฬสินธุ์ สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.อำนาจเจริญ

คมกริช เล่าวัตถุประสงค์ "ค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล" ปีที่ 4 จัดภายใต้แนวคิด "สุขจากสิ่งที่พ่อทำ" เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักความสุขที่ยั่งยืนจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปีนี้เยาวชนได้ลงพื้นที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุขอย่างพอเพียง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่เยาวชนเป็นครั้งแรกในปีอีกด้วย

"เป็นการเปิดโลกแห่งศิลปะให้เยาวชน



จากทั่วทุกพื้นที่ ที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนและดูแลอยู่ ต้องการให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปะ ได้มาร่วมกันเรียนรู้ และช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบสื่อผสม (Media Mixed Arts) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปสรีนทร จ.เลย มาร่วมถ่ายทอดวิชาความรู้ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับเด็กๆ ขึ้น ม.ปลาย” คมกริช แจงรายละเอียดโครงการเพื่อสังคม

การบ่มเพาะเยาวชนให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินชีวิตในอนาคต คมกริช ย้ำว่าศิลปะนำมาใช้เป็นวิธีโน้มน้าวให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และพร้อมเปิดใจเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เยาวชนชื่นชอบ

“ค่ายศิลปะในแนวคิดสุขจากสิ่งที่พ่อทำ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักความสุขที่ยั่งยืนจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 การลงพื้นที่

เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุขอย่างพอเพียง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่เยาวชนได้อีกด้วยนะครับ การได้ไปชมวิถีชีวิตแบบพอเพียงถึงแปลงเกษตรผสมผสาน ปีนีไปที่หมู่บ้านนาหว่า-นาค่า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ไปชมโครงการอุโมงค์ผืนน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

“เป็นการซึมซับแนวคิด “ร่วมอยู่ร่วมเจริญ” ของกลุ่มมิตรผลที่ส่งเสริมให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกันแบบยั่งยืน ด้วยการพัฒนา 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ รู้จักใช้จ่ายพอประมาณ รู้จักออมเงินด้านสังคม เรียนรู้จากต้นแบบที่ดี รู้จักแบ่งปันการเรียนรู้ ด้านสุขภาพะ รู้จักดูแลสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านจิตใจ รู้จักรักและช่วยเหลือกันในครอบครัวและชุมชน”

การเรียนรู้ในแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน คมกริช บอกว่า ทำให้ทุกๆ คน

รู้ว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนั้นทำได้ไม่ยากเลย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ เช่น การแบ่งพื้นที่ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเอง การทำสบู่จากพืชสวนครัว

“กิจกรรมรูปแบบนี้ทำให้เข้าใจแนวคิด ‘สุขจากที่พ่อทำ’ ของการประกวดชัดเจนขึ้นครับ เด็กๆ สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะสื่อผสม ทำจากเศษวัสดุธรรมชาติ เด็กได้ลองทำที่แปลงเกษตรผสมผสาน ทำให้ได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนั้นทำได้ไม่ยากและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ เช่น การแบ่งพื้นที่ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเอง การทำสบู่จากพืชสวนครัว กิจกรรมนี้ทำให้เข้าใจแนวคิด ‘สุขจากที่พ่อทำ’ ได้ลึกซึ้ง

“และในการประกวดครั้ง การได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะสื่อผสมที่สร้างจากเศษวัสดุธรรมชาติ ก็มีรางวัลชนะเลิศให้ด้วย ผมประทับใจที่เยาวชนบอกก็จะกลับไปถ่ายทอดให้ครอบครัว นำหลักการใช้ชีวิตพอเพียงนี้ไปใช้สร้างความสุขในชีวิตประจำวันได้ต่อไป” 